

Số: /BC-TT

Lào Cai, ngày tháng 09 năm 2021

BÁO CÁO

Kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại Thanh tra tỉnh 09 Tháng đầu năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TCT ngày 18/01/2021 của Tổ công tác về kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác 09 tháng đầu năm 2021, Thanh tra tỉnh báo cáo như sau:

1. Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, quán triệt, phổ biến các quy định và nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan phải nghiêm túc chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc, thực hiện nghiêm quy định không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 115/TT-VP ngày 21/4/2015 về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; văn bản số 161/TT-VP ngày 06/4/2018 về việc đẩy mạnh văn hóa công sở; văn bản số 177/TT-VP ngày 12/4/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã ban hành nội quy làm việc, sơ đồ bố trí phòng làm việc cơ quan; phòng làm việc đã niêm yết biển tên của từng phòng, biển tên, bảng hiệu chức vụ của từng công chức trước cửa phòng làm việc và trên bàn làm việc theo đúng quy định.

2. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 22/02/2021 về việc kiểm tra công vụ và việc chấp hành chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

3. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Do đặc thù của ngành nên Thanh tra tỉnh không thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thanh tra tỉnh đã bố trí địa điểm tiếp công dân để người dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và đã được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 5091/UBND-TCD ngày 24/7/2017 về việc tiếp nhận và trả kết quả tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các TTHC thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại cơ quan.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC 06 tháng đầu năm 2021: 47 hồ sơ (số liệu đến hết ngày 15/9/2021), trong đó:

- Về tiếp công dân: 14 lượt;

- Về Xử lý đơn thư: 33 đơn, trong đó:

+ Đơn khiếu nại: 04 đơn;

+ Đơn tố cáo: 10 đơn;

+ Đơn kiến nghị, đề nghị khác: 19 đơn.

- Kết quả giải quyết TTHC trong 09 tháng đầu năm 2021: Số hồ sơ đã giải quyết 47 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 47; số hồ sơ giải quyết quá hạn: *Không*); số hồ sơ đang giải quyết: 04, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn: 04; số hồ sơ đã quá hạn: *Không*.

Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

4. Tình hình quản lý và sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhận thức được quản lý cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Chính vì vậy, từ trước đến nay, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh luôn quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, công chức và hợp đồng lao động trong cơ quan. Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Nhờ quản lý tốt cán bộ, công chức và người lao động nên Thanh tra tỉnh có nhiều tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nêu gương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động suy thoái, biến chất. Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh có trình độ cao, có chuyên môn ở một số lĩnh vực; tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, các kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức được cải thiện.

5. Việc chấp hành các quy định về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý; việc chấp hành quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hàng năm, Thanh tra tỉnh đều xây dựng và ban hành kế hoạch chuyên đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong cơ quan và có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định.

Thanh tra tỉnh Lào Cai chấp hành nghiêm túc, công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý.

6. Việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Thanh tra tỉnh thường xuyên xuyên rà soát các bộ thủ tục hành chính của cả 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành. Các thủ tục hành chính được ban hành đều được cập nhật đầy đủ lên cơ sở dữ liệu Quốc gia

về thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Đề đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, đến năm 2021 Thanh tra tỉnh đã đề nghị thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về tiếp công dân và thủ tục hành chính về xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

7. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thời gian qua tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Thanh tra tỉnh ngày càng được nâng cao cả về trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành.

8. Kiểm tra việc thực hiện quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định có liên quan chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc; việc mặc trang phục đúng quy định chung; việc giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; việc đeo thẻ ngành, thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong giờ làm việc; việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Từ đầu năm đến nay, Tổ kiểm tra công vụ đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra tại cơ quan. Qua kiểm tra, Toàn bộ cán bộ, công chức trong cơ quan đều nghiêm túc chấp hành theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

Thông qua các buổi giao ban, hội nghị, cơ quan đã thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc Lào, rượu, bia giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, rượu, bia giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, rượu, bia hướng tới làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Cơ quan đã cho gắn 14 biển báo “Cấm hút thuốc” tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, lối đi để mọi người thực hiện. Thanh tra tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động không hút thuốc lá, thuốc Lào để tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan về tác hại của thuốc lá, đồng thời thường xuyên rà soát những người đang còn hút thuốc lá, thuốc Lào, uống rượu, bia trong cơ quan phối hợp với gia đình vận động cán bộ, công chức cam kết bỏ hút thuốc lá, thuốc Lào. Và cải cách chế độ công vụ được quan tâm; một số cán bộ trước đó hay hút thuốc lá nay đang dần bỏ; không còn tình trạng cán bộ, đảng viên uống rượu, bia trong ngày làm việc; cán bộ, đảng viên chấp hành tốt các quy định về văn hóa công sở (trang phục gọn gàng, 100% cán bộ đeo thẻ, mặc trang phục ngành vào thứ hai đầu

tuần, trong các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết và trong tiếp xúc, đối thoại với công dân, giờ giấc thực hiện đúng theo nội quy, quy chế cơ quan); thực hiện nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông; trong việc cưới, việc tang của gia đình cán bộ, đảng viên đã tổ chức theo nếp sống mới, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp .

Trên đây là Báo cáo kết kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ - Trong 09 tháng đầu năm 2021 của Thanh tra tỉnh Lào Cai./.

Nơi nhận:

- Sở Nội Vụ;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT,CCHC.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Hoàng Công Phái